
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๕  ปีที ่ ๒ 
ครั้งที ่ ๑  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีส่อง)   

วันพุธที ่ ๔  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชมุสภาผู้แทนราษฎร  อาคารรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๗  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายชวน  หลีกภัย  ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ  ๒๔ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม  
และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสุพรรณบุรี  พรรคชาติไทยพัฒนา  โดย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  (นายประภัตร  โพธสุธน)  เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายรังสิมันต์  โรม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  โดย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม   
(พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล)  เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสุรินทร์  พรรคเพื่อไทย  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เนื่องจากรัฐมนตรี
ติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑  

จากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ
กระทู้ถามทั่วไป  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นางอนุรักษ์  บุญศล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  พัฒนาขุดลอกแหล่งน้ าห้วยอีแร้ง  บ้านหนองทุ่ม  
ต าบลสว่างแดนดิน  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  ถาม  นายกรัฐมนตรี  
เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบ
กระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑  
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๒. กระทู้ถาม  ของ  นางเทียบจุฑา  ขาวข า  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดอุดรธานี  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ขอทราบความคืบหน้าโครงการศึกษาและก าหนด
แนวทางด าเนินงานการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองอุดรธานี   (วงแหวนรอบที่  ๒)  ถาม  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  (นายอธิรัฐ  
รัตนเศรษฐ)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ   

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายศราวุธ  เพชรพนมพร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดอุดรธานี  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การย้ายเรือนจ ากลางอุดรธานี  ถาม  รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงยุติธรรม  เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อน
การตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ  ๑๕๑ 

อนึ่ง  ในระหว่างเวลา  ๑๐.๓๘ – ๑๒.๓๘  นาฬิกา  ณ  ห้องกระทู้ถาม 
แยกเฉพาะ  นายศุภชัย  โพธิ์สุ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ท าหน้าที่
ประธานในห้องกระทูถ้าม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ  
ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดยะลา  พรรคพลังประชารัฐ  เรื่อง  การบรรจุบุคลากรด้านสาธารณสุขสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  (นายนิพนธ์  บุญญามณี)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดยะลา  พรรคพลังประชารัฐ  เรื่อง  การลดภาระค่าใช้จ่ายยานอกบัญชียาหลัก
แห่งชาติ  ถาม  นายกรัฐมนตรี   

๓. กระทู้ถาม  ของ  นางอนุรักษ์  บุญศล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ขอให้ช่วยเหลือดูแลเยียวยาพนักงานช่วยเหลือ
คนไข้ในภาวะวิกฤตโรคโควิด  19  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   

กระทู้ถามในล าดับที่  ๒ – ๓  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
(นายสาธิต  ปิตุเตชะ)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ  
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๔. กระทู้ถาม  ของ  นายนิยม  เวชกามา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสกลนคร  พรรคเพือ่ไทย  เรื่อง  ขอให้เร่งรัดด าเนินการแก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้าง
ประตูระบายน้ าทางช้างเผือกเพื่อผันน้ า  ล าห้วยน้ าพุง  ล าน้ าก่ า  บ้านตองโขบ  
อ าเภอโคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร  และล าห้วยสาขาทั้งระบบ  เพื่อบรรเทาปัญหา

อุทกภัยและปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (นายประภัตร  โพธสุธน)    
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๕. กระทู้ถาม  ของ  นายนิยม  เวชกามา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ขอให้ส่งเสริมอาชีพการปลูกใบยาสูบ  และชะลอ
การขึ้นอัตราภาษียาสูบ  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
(นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๖. กระทู้ถาม  ของ  นางอนุรักษ์  บุญศล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การสร้างสะพานข้ามล าห้วยเสียวบริเวณวังผ้าอ้อม  
บ้านโพนสูง  หมู่ที่  ๑  ต าบลโพนสูง  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร   ถาม  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  (นายอธิรัฐ  
รัตนเศรษฐ)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ให้
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเชิญพระบรมราชโองการให้ที่ประชุมรับทราบ  รวม  ๒  ฉบับ  
คือ   

๑. พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุม 

รัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่สอง  พ.ศ.  ๒๕๖๓   
๒. พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ประกาศแต่งตั้ง   นายอาคม   

เติมพิทยาไพสิฐ  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓  
เป็นต้นไป 
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ต่อจากนั้น  ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ  
ดังน้ี 

๑. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  ผลการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎร  แบบแบ่งเขตเลือกต้ัง  ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง  คือ  
นายกรุงศรีวิไล  สุทินเผือก  ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เขตเลือกตั้งที่  ๕  
จังหวัดสมุทรปราการ  พรรคพลังประชารัฐ 

ที่ประชุมรับทราบ  และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวน า  นายกรุงศรีวิไล  
สุทินเผือก  ปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่  ตามมาตรา  ๑๑๕  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย   

๒. สมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ  นายธัญญ์วาริน  
สุขะพิสิษฐ์  สิ้นสุดลง  ตามมาตรา  ๑๐๑  (๖)  ประกอบมาตรา  ๙๘  (๓)  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  ตั้งแต่วันที่  ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  และค าวินิจฉัยของ 
ศาลรัฐธรรมนูญที่  ๕/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  ที่ให้ยุบพรรคอนาคตใหม่  
จึงไม่มีรายชื่อสมาชิกในล าดับถัดไปที่จะเลื่อนขึ้นมาแทนต าแหน่งที่ว่าง  ท าให้สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ 

ดังน้ัน  ปัจจุบันจึงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จ านวน  ๔๘๗  คน 

๓. การพิจารณาของวุฒิสภา  คือ 
 ๑) ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๒๔  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)   

เป็นพิเศษ  วันจันทร์ที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓  และครั้งที่  ๒๕  (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่หนึ่ง)  เป็นพิเศษ  วันอังคารที่  ๘  กันยายน  ๒๕๖๓ ได้พิจารณารับทราบ
รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ  ตามมาตรา  ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (เดือนมกราคม – มีนาคม  ๒๕๖๓)   
 ๒) ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๒๘  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)   
วันจันทร์ที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๓  ได้พิจารณาและลงมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติ
เห็นชอบแล้ว 

ที่ประชุมรับทราบ  
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ต่อมา  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอน าระเบียบวาระ
ที่  ๗  เรื่องอื่น ๆ  ขึ้นมาพิจารณาก่อน  ซ่ึงที่ประชุมเห็นชอบ  คือ 

๑. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ  แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ในระเบียบวาระที่  ๗.๒)   

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายกรุงศรีวิไล  สุทินเผือก  เป็นกรรมาธิการแทน  
นายสิระ  เจนจาคะ 

๒. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการคมนาคม  แทนต าแหน่ง 
ที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ในระเบียบวาระที่  ๗.๔)   

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง  เป็นกรรมาธิการแทน  
นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา 

๓. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม  ตรวจสอบ  การใช้เงินตาม
พระราชก าหนด  ๓  ฉบับ  เพื่อแก้ไขปัญหา  เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม   
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  แทนต าแหน่ง 
ที่ว่างลง  ๒  ต าแหน่ง  (ในระเบียบวาระที่  ๗.๖)   

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นางธิดา  พัทธธรรม  และนายอรรถกร  ศิริลัทธยากร  
เป็นกรรมาธิการแทน  นายทศพร  ศิริสัมพันธ์  และนางสาวศิรสา  กันต์พิทยา 

๔. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ ามัน
อย่างเป็นระบบ  แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๒  ต าแหน่ง  (ในระเบียบวาระที่  ๗.๕)   

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นางสาวประภาพร  ทองปากน้ า  และนายชาคฤช  
ศรีภิรมย์มิตร  เป็นกรรมาธิการแทน  นายเอกธนัช  อินทร์รอด  และนายศุภชัย  นาคสุวรรณ์ 

จากน้ัน  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ  
ในล าดับถัดไป  ดังน้ี 

๑. ประธานสภาผู้แทนราษฎรอนุญาตให้คณะกรรมาธิการขยายเวลา 
การพิจารณาศึกษา  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๐๖  วรรคสอง  จ านวน  ๖  คณะ  คือ 

 ๑) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม  ตรวจสอบ  การใช้เงิน
ตามพระราชก าหนด  ๓  ฉบับ  เพื่อแก้ไขปัญหา  เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม  
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  ขอขยายระยะเวลา
การพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๑๒๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๓  
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 ๒) คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว  ขอขยายระยะเวลาการพิจารณา
ศึกษาญัตติ  เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการส่งเสริม  แก้ไขปัญหา  และพัฒนา 
การท่องเที่ยวของประเทศไทยออกไปอีก  ๙๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 

 ๓) คณะกรรมาธิการการพลังงาน  ขอขยายระยะเวลาการพิจารณา
ศึกษาญัตติ  เพื่อพิจารณาศึกษาการปรับโครงสร้างราคาพลังงานและกองทุนน้ ามัน  
ให้เป็นระบบและยั่งยืนออกไปอีก  ๖๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๒๐ ตุลาคม  ๒๕๖๓ 

 ๔) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ ามัน  
อย่างเป็นระบบ  ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๙๐  วัน  
นับตั้งแต่วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 

 ๕) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออก
ประทานบัตรเหมืองแร่และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการท าเหมืองแร่  ขอขยาย
ระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๓๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๕  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 

 ๖) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการบังคับใช้
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและหามาตรการแก้ไขปัญหาการบ ารุงรักษาที่ดิน  การพัฒนา
ทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันในพื้นที่ส่วนบุคคลและพื้นที่เอกชนทั่วประเทศ  
ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก   ๓๐  วัน  นับตั้งแต่
วันที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 

๒. ระเบียบคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยหลักเกณฑ์  
และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศและงานทั่วไป  เล่ม  ๑๓๗  ตอนพิเศษ  ๒๒๕  ง  
วันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๓  ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๓   

๓. ผลการพิจารณารายงานการพจิารณาศึกษา  เรื่อง  ปัญหาและผลกระทบ
จากการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  (รายงานผล
การด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๐๕  วรรคสี่) 

ที่ประชุมรับทราบ  
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๔. รายงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ของคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน  และส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้  
นายคมกฤช  ตันตะวาณิชย์  เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  
นางฤดี  ภริงคาร  ผู้ช่วยเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน   
นางจิตมณี  ทัพภะสุต  ผู้อ านวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร  และนางปนัดดา  
ดาราฉาย  ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม   
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๓๑ 

ที่ประชุมรับทราบ  โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง   
ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  
ตอบชี้แจง  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ 

๕. ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  เรื่อง  นโยบายการตรวจเงิน
แผ่นดิน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้  
นางยุพิน  ชลานนท์นิวัฒน์  นายพิมล  ธรรมพิทักษ์พงษ์  และนางอรพิน  ผลสุวรรณ์ สบายรูป  
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  นายประจักษ์  บุญยัง  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  และ
ผู้แทนจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ  ๓๑ 

ที่ประชุมรับทราบ  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  โดยมี  ผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดิน  ตอบช้ีแจง 

๖. รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ  
ตามมาตรา  ๒๗๐  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (เดือนเมษายน – มิถุนายน  ๒๕๖๓) 

ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้  
รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  (นายอนุชา  นาคาศัย)   นายสุรพงษ์  มาลี  
นายสุขุมพงศ์  โง่นค า  นายปุณณลักข์  สุรัสวดี  นายวิชญ์พิพล  ติวะตันสกุล  นายปิยะ  
หาญวรวงศ์ชัย  นางธิดา  พัทธธรรม  นายวินัย  ดะห์ลัน  และพลอากาศเอก วีรวิท  
คงศักดิ์  ผู้แทนจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ  นายดนุชา  พิชยนันท์  
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และนายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ   
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๓๑  
และข้อ  ๗๖  
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รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  (นายอนุชา  นาคาศัย)  เสนอรายงาน
ต่อที่ประชุม  โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  
ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ตอบช้ีแจง  ที่ประชุมรับทราบรายงานดังกล่าว   

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๙.๔๔  นาฬิกา 

 
 

(นางพรพิศ  เพชรเจรญิ) 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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